

KHẨN TRƯƠNG TRUY VẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu địa phương và các lực lượng chức năng tập trung truy vết, khoanh vùng, xác định rõ nguồn lây, thông báo đến các địa phương và các huyện có công nhân làm việc tại Công ty thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan. Công ty phối hợp với lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu và xét nghiệm lấy cho toàn bộ công nhân để có kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất. Các địa phương có công nhân F0 tổ chức phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người thân trong gia đình. Huyện Đông Hưng, xã Đông Đông và Công ty Trung Bảo phải bảo đảm các điều kiện cần thiết trong sinh hoạt cho công nhân khi cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây chéo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các địa phương sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất cho mọi tình huống dịch có thể xảy ra với quyết tâm truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Huyện Đông Hưng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân và công nhân lao động trên địa bàn huyện.

100% DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, quyết tâm cao và những kết quả ngành Tài chính, ngành Thuế đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, phối hợp cùng các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế để đưa hệ thống HĐĐT vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, ngành Tài chính và ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính mạnh sách nhà nước và quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản trị trong toàn ngành tiếp tục xây dựng hoàn thiện hơn nữa hệ thống HĐĐT, bảo đảm thông tin dữ liệu chính xác, thống nhất, an toàn đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo điều kiện cho người nộp thuế; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về HĐĐT tới nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; xác định rõ triển khai hệ thống HĐĐT là một trong những giải pháp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế số, xã hội số; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể triển khai thành công hệ thống HĐĐT; cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý HĐĐT nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Tài chính và ngành Thuế tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền dự thảo chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hiện hành, chú trọng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn về nền kinh tế, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tài chính, ngân sách nhất là hệ thống chính sách thuế; tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy tính chủ động của ngân sách địa phương; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai và đại diện các bộ, ngành liên quan đã nhấn mạnh khởi động triển khai hệ thống HĐĐT tại điểm cầu Tổng cục Thuế; lãnh đạo UBND và cục thuế 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ nhấn mạnh khởi động triển khai hệ thống HĐĐT tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.

VŨ THƯ

Triển khai tiêm trên 13.100 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

Ngày 21/11, huyện Vũ Thư triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 22 cho người dân trên địa bàn. Cùng ngày, xã Nguyễn Xá tổ chức xét nghiệm nhanh lần 3 cho 100% người dân địa phương để đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Từ ngày 21 - 23/11, tất cả các xã, thị trấn tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho những người đã tiêm vắc-xin này mũi 1 và đủ 28 ngày; hoặc tiêm mũi 1 cho những người đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm. Trừ các trường hợp F1 đang cách ly sẽ không tiêm, còn lại người dân, lao động ở tất cả các doanh nghiệp đều được đưa danh sách về tiêm tại xã, thị trấn nơi cư trú. Để bảo đảm công tác tiêm vắc-xin hiệu quả, an toàn, các xã, thị trấn đã chuẩn bị chu đáo nơi tiêm phòng có ghế ngồi giãn cách, những khu vực phong tỏa tổ chức tiêm tại hội trường thôn, hèn giờ tiêm để tránh tập trung đông người.

Huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát danh sách, không để sót, lọt người chưa tiêm vắc-xin, đến ngày 23/11, 100% xã, thị trấn phải hoàn thành tiêm đợt 22 với trên 13.100 liều vắc-xin.

Trong ngày 21/11, xã Nguyễn Xá đã tổ chức xét nghiệm nhanh lần 3 cho 100% người dân với trên 8.000 người. Mục tiêu của đợt xét nghiệm nhanh lần 3 nhằm tiếp tục bóc tách F0 trong cộng đồng và đánh giá nguy cơ dịch bệnh của địa phương, làm cơ sở để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Đẩy nhanh tiến độ, sớm bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân và xét nghiệm diện rộng sàng lọc F0 là các biện pháp hiệu quả giúp huyện Vũ Thư khống chế, dập dịch.

QUỲNH LIU

6 huyện, thành phố xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 20/11, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 53 hộ chăn nuôi thuộc 15 xã ở 6 huyện, thành phố. Số lợn buộc phải tiêu hủy là 326 con (56 con lợn nái và 270 con lợn thịt), tổng trong lượng 15.607kg. Trong đó, thị trấn Hưng Hà đã qua 21) ngày không phát sinh dịch bệnh. Các địa phương có dịch đã sử dụng 924 lít hóa chất và 18.140kg vôi bột để vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi.

Như vậy, đến nay chỉ còn hai huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, nhất là các hộ chăn nuôi thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp, ngành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về xử lý, phòng, chống dịch bệnh...

NGÂN HUỖN

TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ...

(Tiếp theo trang 1)



Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà trao gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng cho 5 đơn vị, địa phương.



Tinh đoàn trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Thành đoàn Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Thái Bình, huyện Thái Thụy, huyện Đông Hưng; Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phương Anh trao gói hỗ trợ 10.000 kit test Covid-19 trị giá khoảng 600 triệu đồng cho Sở Y tế, huyện Kiến Xương và xã Minh Tân (Kiến Xương); Công ty Cổ phần Sơ Trà Lý trao gói hỗ trợ trị giá 154 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Phổi Thái Bình và xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Thay mặt các đơn vị, địa phương nhận tài trợ, lãnh đạo Sở Y tế cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhu cầu phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cũng như công tác thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 rất lớn. Mục tiêu của tỉnh đặt ra hiện nay là khẩn trương truy vết, bóc tách F0 khỏi cộng đồng, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để dịch lan rộng trong cộng đồng. Việc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ kinh phí, phương tiện, vật tư y tế có ý nghĩa rất lớn, giảm bớt khó khăn về cơ sở vật chất, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn. Các địa phương, đơn vị nhận tài trợ sẽ phân bổ, sử dụng kinh phí, vật tư y tế hỗ trợ bảo đảm đúng mục đích, mục tiêu, đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới.

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

* Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

* Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

chống dịch cho Thành đoàn Thái Bình. Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 1.000 kính chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế; Thành đoàn Thái Bình trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 300 kính chắn giọt bắn và 10 thùng nước khoáng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

* Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn



Hội Nông dân tỉnh trao khẩu trang cho hội nông dân các huyện, thành phố.



Công ty Cổ phần Việt Xô gas trao tặng đồ bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.

chống dịch cho Thành đoàn Thái Bình. Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 1.000 kính chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế; Thành đoàn Thái Bình trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 300 kính chắn giọt bắn và 10 thùng nước khoáng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

* Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

chống dịch cho Thành đoàn Thái Bình. Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 1.000 kính chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế; Thành đoàn Thái Bình trao tặng 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn, 300 kính chắn giọt bắn và 10 thùng nước khoáng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

* Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao 70 thùng nước khoáng, 25 thùng sữa, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều truyền tranh thiếu chăn giọt bắn, 5.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn và 80 thùng nước khoáng có tổng trị giá 21,5 triệu đồng.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Thái Bình đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 tại đây.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.

Nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 là trẻ em, sáng ngày 21/11, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn

người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vừa tổ chức trao kính phí và trang thiết bị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Hưng Hà.

Lãnh đạo Công ty đã trao 25.000 khẩu trang y tế, 1.000 kit test Covid-19 trị giá 120 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện, 30 triệu đồng cho Công an huyện. Toàn bộ số trang thiết bị và kính phí trên sẽ được huyện Hưng Hà sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chung tay chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

* Công ty Cổ phần Việt Xô gas (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) vừa tổ chức trao tặng Công an tỉnh 1.000 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn N95 với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng; trao tặng Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình 200 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch; trao tặng Báo Thái Bình 1.500 khẩu trang kháng khuẩn.

Ông Lê Xuân Tuyến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Xô gas, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trao tặng 800 bộ sản phẩm hỗ trợ điều trị Covid-19 cho các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Xô gas trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp chung tay góp sức không để dịch bệnh lây lan, đồng thời là nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời các lực lượng tuyến đầu chống dịch...

* Tại UBND huyện Vũ Thư, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chi nhánh Thái Bình (đóng trên địa bàn xã Tự Tân) vừa tổ chức trao tặng huyện 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư tiếp nhận số vật tư y tế trên và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng của huyện đối với Công ty. Với 5.000 bộ kit do Công ty trao tặng, huyện có thể lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho khoảng 15.000 người, góp phần sàng lọc Covid-19, phòng, chống dịch hiệu quả.

Trước đó, ngày 16/11, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chi nhánh Thái Bình đã trao tặng xã Tự Tân 3.000 bộ kit, giúp địa phương xét nghiệm nhanh diện rộng cho người dân.

hàng năm đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Kiến toàn các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm bảo đảm gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi vào thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan bảo vệ pháp luật bảo đảm năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Thông tin mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Chương trình thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tấn công trấn áp, đấu tra, xử lý tội phạm. Cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 15 đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để hoạt động, tội phạm về ma túy, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm về môi trường, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm liên quan đến kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, Chi đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức trao tặng 12.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thái Bình và Đoàn Thanh niên phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Đây là hoạt động thiết thực góp phần củng cố bộ phận y tế và nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

* Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình huy động cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên làm 5.000 kính chắn gió bảo vệ lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

* Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và tổ chức các cơ quan tỉnh, 60 thùng mì tôm và 110 bộ quần áo bảo hộ cho xã Nguyễn Xá.

Sở rau xanh, nhu yếu phẩm và vật tư y tế trên do Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh huy động ủng hộ của 1 hộ kinh doanh nông sản chợ Bồ Xuyên và một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình. Số rau xanh, nhu yếu phẩm này sẽ được các tình nguyện viên của địa phương vận chuyển đến các địa điểm trong xã, trong đó ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu rau xanh. Số quần áo bảo hộ sẽ được trao tặng cho lực lượng chống dịch tại xã Nguyễn Xá.